

Số: 26/BC-BPC

Ngọk Tụ, ngày 23 tháng 7 năm 2024

BÁO CÁO

Thẩm tra các nội dung trình tại Kỳ họp thứ 8 của Ban Pháp chế của HĐND xã Khóa XIV, nhiệm Kỳ 2021-2026

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương; Luật Sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức Chính quyền địa phương;

Căn cứ thông báo số 02/TB-HĐND, ngày 04 tháng 6 năm 2024 của Hội đồng nhân dân xã về nội dung, thời gian tổ chức Kỳ họp thứ 8 HĐND xã Khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026;

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Ban pháp chế theo quy định của pháp luật để giúp HĐND xã xem xét thông qua các Báo cáo, Tờ trình và Nghị quyết trình tại Kỳ họp thứ 8 Hội đồng nhân dân xã. Sau Khi xem xét Báo cáo, Tờ trình và dự thảo Nghị quyết Ban Pháp chế HĐND xã xin trình ra Kỳ họp lần thứ 8 HĐND xã Khóa XIV Kết quả thẩm tra như sau:

I. ĐÁNH GIÁ CHUNG:

Qua nghiên cứu, thảo luận Ban Pháp chế HĐND xã hoàn toàn thống nhất về thể thức văn bản và thống nhất về nội dung của các Báo cáo, Tờ trình và dự thảo Nghị quyết trình tại Kỳ họp thứ 8 Hội đồng nhân dân xã.

II. KẾT QUẢ THẨM TRA:

1. Tại báo cáo số 211/BC-UBND, ngày 28 tháng 06 năm 2024 của UBND xã về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển Kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm; Mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2024 và Dự thảo nghị quyết về nhiệm vụ phát triển Kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh trên địa bàn xã 6 tháng cuối năm 2024. Qua xem xét báo cáo Ban Pháp chế thống nhất Kết quả đạt được trong 6 tháng đầu năm và Mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2024 và Dự thảo nghị quyết về nhiệm vụ phát triển Kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh trên địa bàn xã 6 tháng cuối năm 2024 của UBND xã đề ra trong lĩnh vực quốc phòng - an ninh.

2. Tại báo cáo số 214/BC-UBND, ngày 28 tháng 6 năm 2024 của UBND xã về Công tác tiếp công dân; giải quyết đơn thư Khiếu nại, tố cáo 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024. Qua xem xét báo cáo Ban Pháp chế thống nhất Kết quả đạt được trong 6 tháng đầu năm 2024 và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024 của UBND xã đề ra. Ngoài ra, Ban Pháp chế đề nghị UBND xã tập trung quan tâm một số vấn đề sau: Tiếp tục triển khai có hiệu quả việc tuyên truyền Luật Khiếu nại, Luật tố cáo, Luật tiếp công dân và các văn bản hướng dẫn thi hành có liên quan cho cán bộ, nhân dân để

chấp hành đúng quy định của pháp luật; Tăng cường phối hợp giữa chính quyền với các tổ chức đoàn thể để thực hiện có hiệu quả công tác hòa giải ở các thôn, nhằm ổn định an ninh trật tự và duy trì việc không có đơn thư khiếu nại của công dân và không để đơn thư khiếu nại vượt cấp xảy ra trên địa bàn xã.

3. Tại báo cáo số 215/BC-UBND, ngày 28 tháng 6 năm 2024 về công tác phòng, chống tham nhũng và thực hành tiết Kiệm chống lãng phí 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024. Qua xem xét báo cáo Ban Pháp chế thống nhất Kết quả đạt được trong 6 tháng đầu năm 2024 và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024 của UBND xã đề ra.

4. Xem xét đối với báo cáo số 216/BC-UBND, ngày 28 tháng 6 năm 2024 về công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024.

Qua xem xét Ban Pháp chế cơ bản thống nhất với nội dung báo cáo mà UBND xã trình tại Kỳ họp. Tuy nhiên qua các ý Kiến thảo luận của các thành viên của Ban Pháp chế còn nhận thấy một số điểm cần làm rõ như sau:

Tập trung thực hiện có hiệu quả đề án 06 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn xã.

Qua đó Ban Pháp chế nhận thấy UBND xã cần có những giải pháp quyết liệt trong tuyên truyền, hướng dẫn quần chúng tham gia tố giác tội phạm bằng nhiều hình thức. Đồng thời chỉ đạo Công an xã xây dựng kế hoạch phối hợp tuyên truyền pháp luật tại 06 thôn. Chỉ đạo công chức chuyên môn phối hợp với Mặt trận và các tổ chức đoàn thể chính trị xã hội thường xuyên tuyên truyền, vận động tại các buổi họp thôn, giáo dục nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho người dân, phổ biến, tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành nghiêm túc chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước, mạnh dạn tham gia đấu tranh phòng chống tội phạm, ngăn ngừa, hạn chế tình trạng vi phạm pháp luật; nâng cao nhận thức nhân dân, nhất là lứa tuổi thanh, thiếu niên, góp phần ổn định tình hình ANTT trên địa bàn xã.

Trên đây là báo cáo tổng hợp kết quả thẩm tra các nội dung trình tại Kỳ họp thứ 8 của Ban Pháp chế HĐND xã Khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026.

Xin Kính trình Kỳ họp thứ 8 HĐND xã Khóa XIV xem xét, quyết định./.

Nơi nhận:

- Thường trực Đảng ủy xã;
- Thường trực HĐND xã;
- UBND xã;
- Thành viên Ban pháp chế;
- Đại biểu HĐND xã;
- Lưu: VP, VT.

**TM. BAN PHÁP CHẾ
KT. TRƯỞNG BAN
PHÓ TRƯỞNG BAN**



Huỳnh Thị Mai Yên